



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญตำแหน่งสายงานบริหาร
ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญเพื่อตำแหน่งสายงานบริหาร
ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน

ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญ เพื่อตำแหน่งสายงานบริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญเพื่อตำแหน่งสายงานบริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ระดับ ๘ (นักบริหารงานเทศบาล ๘) ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญเพื่อตำแหน่งสายงานบริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ราย คือ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ระดับ ๘ (นักบริหารงานเทศบาล ๘) นางสาวดารารัตนาชาตะวราหะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ระดับ ๘ (นักบริหารงานทั่วไป ๘) เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลำดับที่ ๑ สังกัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ก. คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) จะให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ได้รับการสอบคัดเลือกเท่าที่มีตำแหน่งว่าง โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปและบัญชีผู้ได้รับการสอบคัดเลือกนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้การสอบคัดเลือกในตำแหน่งอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสอบคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการสอบคัดเลือกนี้ เป็นอันยกเลิกและเทศบาลอื่นไม่สามารถขอใช้บัญชีคัดเลือกพนักงานเทศบาลในตำแหน่งบริหารของเทศบาลใดเทศบาลหนึ่งได้

ข. ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกกรายใด ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสอบคัดเลือกตามประกาศนี้ ถ้าผู้นั้นได้ขอสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือก ให้เป็นอันยกเลิกในการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ได้รับการสอบคัดเลือก

ค. การสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนแม้จะเป็นผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกแล้วหรือได้รับแต่งตั้งที่ได้รับการสอบคัดเลือกไปแล้วก็ตาม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ก.ท.จ.นม.) จะให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้นั้นกลับสู่ตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดซึ่งเป็นตำแหน่งว่างแทน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญเพื่อตำแหน่งสายงานบริหาร
ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ระดับ ๘
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	รวมคะแนนภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่งและภาคความ เหมาะสมกับตำแหน่ง	คิดเป็น ร้อยละ	สอบได้ ลำดับที่	หมายเหตุ
1	<u>ตำแหน่งเดิม</u> หัวหน้าสำนักปลัด ระดับ ๘ นางสาวดารารัตน์ ชาตะวราหะ <u>ตำแหน่งใหม่</u> รองปลัดเทศบาล ระดับ ๘ นางสาวดารารัตน์ ชาตะวราหะ คุณวุฒิ ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์	๑๗๕	๘๗.๕๐	๑	

(นายไพบูลย์ พุกษ์พนาเวช)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม